

๕
๘
อน. ๕/๓๗
(สิ่งพิมพ์) + กว. ๒/๖๕๗
a

ด่วนที่สุด

ที่ นบ ๐๐๑๗.๒/ว ๗๕๕



สำนักงานเทศบาลตำบลปากเกร็ด
รับที่ 17163/กพร
เลขรับที่ 7758/ก
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗
เวลา ๐๖:๖๐

ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนวิเบศร์ นนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลปากเกร็ด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๕/ว ๑๓๐๑๔ จำนวน ๑ ชุด
ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗

๒. มาตรการควบคุมและกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดนนทบุรีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แจ้งมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ ที่เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดในประเด็นมาตรการควบคุมและกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมที่รับดำเนินการของเสียอันตรายและโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม จึงให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการตามมาตรการควบคุมและกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมที่รับดำเนินการของเสียอันตรายและโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยใช้กลไกระดับจังหวัดหรือพื้นที่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

จังหวัดนนทบุรีจึงแจ้งมาตรการฯ ดังกล่าว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญและพิจารณาดำเนินการตามมาตรการโดยเคร่งครัดตามอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงาน โดยมอบหมายสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรีในการขับเคลื่อนมาตรการฯ ดังกล่าว โดยให้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน เครือข่ายภาคประชาชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่ในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เมื่อมีการดำเนินงานแล้วให้แจ้งจังหวัดนนทบุรีเพื่อทราบด้วย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nont.strategist2@gmail.com

“จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองน่าอยู่ (Livable City)”

ด่วนที่สุด



ที่ มท ๐๒๑๑.๕/ว๑๓๐๑ด

กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ ทส (กवल) ๑๐๐๘/ว ๒๒๗๗๕

ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๒. มาตรการควบคุมและกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมที่รับดำเนินการของเสียอันตราย

และโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้รับแจ้งจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติว่า คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดได้แก่ มาตรการควบคุมและกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมที่รับดำเนินการของเสียอันตรายและโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานตามมาตรการควบคุมและกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมที่รับดำเนินการของเสียอันตรายและโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการตามมาตรการฯ โดยใช้กลไกระดับจังหวัดหรือพื้นที่ โดยมอบหมายสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในการขับเคลื่อนมาตรการฯ ดังกล่าว โดยให้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน เครือข่ายภาคประชาชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่ในการดำเนินงาน เช่น การเฝ้าระวัง การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมหรือของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม การประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ ในการป้องกันความเสี่ยงอันตรายและแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุรั่วไหล เพลิงไหม้ หรือการระเบิดจากสารเคมี หรือวัตถุอันตราย ตลอดจนส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุขกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีหรือวัตถุอันตราย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ทาง QR Code ด้านท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรรถวิชช์ สัมพันธ์รัตน์)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย



สิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๑๘๕๑

“มาตรการควบคุมและกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมที่รับดำเนินการของเสียอันตรายและโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม”
ในภารกิจที่เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนนทบุรี

ประเด็นมาตรการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	มอบหมาย หน่วยงานในสังกัด มท.
มาตรการที่ ๑ การออกใบอนุญาต		
๑) ให้มีการยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๔/๒๕๕๙ เรื่องการยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสำหรับการประกอบกิจการบางประเภท เพื่อให้การอนุมัติอนุญาตการประกอบกิจการต้องพิจารณาข้อห้ามตามกฎหมายผังเมือง ซึ่งเป็นมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ที่สำคัญ	- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี	- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี
๒) ให้กระทรวงสาธารณสุข กำหนดเงื่อนไขการออกใบอนุญาตสำหรับร้านรับซื้อของเก่า โรงผลิตน้ำแข็ง ธุรกิจโกดังให้เช่าเก็บสินค้า ให้เข้มงวดเทียบเท่าเงื่อนไขในการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมและปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำกับดูแลกิจการที่ควรต้องเฝ้าระวัง	- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี - ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี
มาตรการที่ ๒ การยกระดับการกำกับดูแล		
๓) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคี เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมหรือเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน/ชุมชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม/ของเสียอันตรายของโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโรงงานร่วมกับหน่วยงานที่กำกับดูแล	- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี - สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี	- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี
มาตรการที่ ๓ การรับมืออุบัติภัย		
๑) ให้กระทรวงอุตสาหกรรมจัดส่งข้อมูลสารเคมีอันตรายที่ใช้เป็นวัตถุดิบของโรงงานอุตสาหกรรมและของเสียอันตรายที่ถูกครอบครองไว้ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ให้หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หน่วยดูแลสุขภาพประชาชนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและจังหวัด เพื่อทำการเลือกเทคนิควิธีการระงับเหตุ การเลือกใช้สารดับเพลิงและสารดูดซับ การกำจัดของเสีย และการรักษาพยาบาล ให้สามารถตัดสินใจและระงับเหตุได้อย่างทันท่วงที	- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี	- ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี
๒) ให้จังหวัดสร้างความตระหนักรู้แก่ชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบกิจการในประเด็นเรื่องความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีรั่วไหล/เพลิงไหม้/ของเสียอันตราย/วัตถุอันตราย และทราบถึงแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุรั่วไหลและเพลิงไหม้ขึ้น โดยมีการซักซ้อมการอพยพด้วยการจำลองสถานการณ์เสมือนจริง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง		- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรการที่ ๔ การบริหารจัดการปัญหามลพิษ เมื่อเกิดการปนเปื้อน		
๑) ให้หน่วยงานสามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณกลางเงินสำรองจ่ายหรือกรณีฉุกเฉินและจำเป็นในกรณีเกิดอุบัติภัยสารเคมีร้ายแรง เพื่อเยียวยาประชาชน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาคาปนเปื้อนของเสียไปกำจัดและการฟื้นฟูผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากอุบัติภัย	- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี	- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี